

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
**BAN QUẢN LÝ  
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP**

Số: 217 /KCN-TNMT

V/v Thông tin về việc giải quyết  
phản ánh mùi hôi thối của Công ty  
TNHH Appolo Việt Nam  
tại KCN Phú Hội

**CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Appolo Việt Nam  
(Lô C-2-KCN, khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban Quản lý) nhận được Văn bản số 019/0627CV-AP ngày 27/6/2019 của Công ty TNHH Appolo Việt Nam về việc khiếu nại về mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường từ dự án Nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm của Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam ( Công ty Sunfeel) và dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty Cổ phần phân bón Oneway Bio-Organic (Công ty Oneway Bio-Organic) tại khu công nghiệp Phú Hội. Ban Quản lý thông báo kết quả xử lý đối với nội dung phản ánh của Công ty như sau:

Ngày 04/7/2019 Ban Quản lý phối hợp cùng Công ty PTHT KCN Phú Hội có buổi làm việc kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các biện pháp khắc phục mùi tại Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và Nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm. Cụ thể:

I. Tại Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty Oneway Bio-Organic:

Công ty Oneway Bio-Organic đã không thực hiện văn bản số 3098/UBND-TD ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh yêu cầu tạm ngưng các hoạt động liên quan đến việc sản xuất phân vi sinh của nhà máy. Trên nền nhà xưởng đang phơi khoảng 16 tấn phân bán thành phẩm; hệ thống máy ủ bị hỏng đã tháo dỡ đem đi sửa chữa; trong xưởng có 02 công nhân đang làm việc; bên ngoài nhà xưởng còn khoảng 100 tấn giá thể nấm hỏng không được che đậy, có rỉ nước do trời mưa; bên trong nhà xưởng có mùi nồng của phân hữu cơ, xung quanh nhà xưởng kể cả khu vực nhà văn phòng làm việc thoảng mùi của phân hữu cơ. Ghi nhận thực tế tại khuôn viên của Công ty TNHH Appolo Việt Nam và Công ty TNHH thép Lotus Đà Lạt có mùi của phân hữu cơ vi sinh.

Theo trình bày của Công ty Oneway Bio-Organic, do việc lắp đặt hệ thống hút và xử lý mùi bên trong nhà xưởng không phát huy hiệu quả nên ngày 22/6/2019 Công ty Oneway Bio-Organic đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Thế giới Mới lắp đặt hệ thống xử lý mùi bằng công nghệ vi sinh tại khu vực bên trong nhà xưởng và bên ngoài xung quanh khuôn viên dự án ( hợp đồng số 01/HĐKT/XLMT/OBO-TGM). Đến thời điểm kiểm tra, khối lượng thi công công trình xử lý được khoảng 80%.

Qua làm việc Ban Quản lý đã yêu cầu Công ty Oneway Bio-Organic ngưng ngay toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc sản xuất phân bón và thực hiện các nội dung sau:

- Cam kết không thực hiện các hoạt động có liên quan đến sản xuất phân bón, không nhập thêm nguyên liệu sản xuất về nhà máy cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng, thu dọn rác thải tập kết phía ngoài nhà xưởng tại vị trí tiếp giáp với Công ty TNHH Thép Lotus Đà Lạt.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Thế giới Mới lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý mùi bằng công nghệ vi sinh; thực hiện bố trí các khu vực nguyên liệu, sản xuất và thành phẩm thành các phân khu riêng biệt để phát huy hiệu quả của công nghệ xử lý mùi vi sinh ( Thời gian dự kiến vào ngày 24/7/2019 hoàn thành lắp đặt hệ thống xử lý mùi theo văn bản số 06/2019/CV của Công ty Oneway Bio-Organic).

Sau khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống xử lý mùi, báo cáo về Ban Quản lý và Công ty PTHT KCN Phú Hội để được kiểm tra trước khi sản xuất thử nghiệm trở lại để đánh giá hiệu quả xử lý của biện pháp khắc phục mùi, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh cho phép dự án chính thức hoạt động sản xuất trở lại.

## 2. Tại nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm của Công ty Sunfeel:

Đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống xử lý nước thải của Công ty Sunfeel đang hoạt động bình thường, trong khuôn viên của dự án có mùi của nhộng tằm. Cũng tại khuôn viên dự án của Công ty TNHH Appolo Việt Nam có mùi của nhộng tằm và mùi phân hữu cơ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3099/UBND-TD ngày 24/5/2019 về việc giải quyết đơn của Công ty TNHH Appolo Việt Nam; ngày 30/5/2019 Ban Quản lý đã có Văn bản số 170/KCN-TNMT gửi Công ty Sunfeel yêu cầu thực hiện nghiêm túc Văn bản số 3099/UBND-TD ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu việc phát tán mùi hôi tại khu vực dự án trước ngày 01/6/2019.

Ngày 01/6/2019, Công ty Sunfeel có Văn bản số 10/BC-SFVN gửi Ban Quản lý báo cáo về tình hình thực hiện các biện pháp khắc phục và ngày 11/6/2019 Ban Quản lý đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả khắc phục thực tế tại nhà máy của Công ty Sunfeel.

Qua kiểm tra, Ban Quản lý ghi nhận Công ty Sunfeel đã thực hiện xong các biện pháp kỹ thuật theo quy định tại Văn bản số 3099/UBND-TD ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

- Đã nâng cao ống xả hệ thống xử lý khí của hệ thống xử lý nước thải thêm 04 m.
- Trồng khoảng 40 cây gỗ dậu, chiều cao mỗi cây khoảng 02m, cách nhau từ 2,5 đến 03m dọc theo hàng rào phía tiếp giáp với Công ty TNHH Appolo Việt Nam.
- Lắp đặt quạt hút mùi tại khu vực nấu kén sau đó cho thoát ra ngoài thông qua ống xả bằng nhựa cao khoảng 06m.

Đoàn kiểm tra và Công ty TNHH Appolo Việt Nam cũng đánh giá các biện pháp kỹ thuật mà Công ty Sunfeel đã thực hiện theo Văn bản số 3099/UBND-TD ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh đã hạn chế được phần nào việc phát tán mùi sang Công ty TNHH Appolo Việt Nam, tuy nhiên vẫn chưa triệt để. Do đó, nhằm khắc phục lâu dài và triệt để hơn việc phát tán mùi nhộng tằm gây ảnh hưởng đến các dự án xung quanh, ngày 25/6/2019 Công ty

Sunfeel đã xin thuê thêm đất để xây dựng thêm nhà xưởng mới tại vị trí giáp với đường trục chính Bắc Nam, di dời toàn bộ khu vực nấu kén, kho lạnh lưu trữ nguyên liệu và khu vực kho lưu trữ các sản phẩm phụ sang phần diện tích này, đồng thời nước thải phát sinh từ hoạt động nấu kén, xử lý nhộng tằm cũng được xử lý tại vị trí mới để xử lý triệt việc phát tán mùi sang Công ty Appolo.

Trong khi chờ hoàn thiện các công việc di dời nói trên, Ban Quản lý đã yêu cầu Công ty Sunfeel thực hiện việc bắn vít khóa cứng hệ thống cửa khu vực nấu kén; vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý khí thải, nước thải đảm bảo hoạt động ổn định, có hiệu quả nhằm hạn chế phát tán mùi sang Công ty TNHH Appolo Việt Nam và trồng bổ sung thêm cây có tán rộng và cao xen vào khu vực đã trồng cây gỗ đầu để sớm phát huy hiệu quả.

Trên đây là tình hình xử lý thông tin phản ánh của Công ty TNHH Appolo Việt Nam về mùi hôi từ Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam và Công ty Cổ phần phân bón Oneway Bio-Organic, Ban Quản lý thông báo để Công ty được biết. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh ( báo cáo);
- Sở Tài nguyên & Môi trường ( để biết);
- Phòng Cảnh sát môi trường ( để biết);
- Trung tâm XTĐT, DL&TM ( để biết);
- Lãnh đạo Ban;
- Website: liza.lamdong.gov.vn;
- Lưu: VT, P.TN&MT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**\* Phạm Thế Hùng**